

สายการบินเอทิฮัดเป็นเจ้าภาพ เปิดรับสมัครลูกเรือ ครั้งสำคัญระดับโลก



สายการบินเอทิฮัดเริ่มดำเนินการสรรหาบุคลากรครั้งสำคัญ เพื่ินหาบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านการบริการที่โดดเด่น เพื่อเข้าร่วมทำงานกับทีมลูกเรือชั้นนำระดับโลกของสายการบินเอทิฮัด (World Leading Cabin Crew)



ช่วงวันรับสมัคร จะมีการเยือนสถานที่ต่างๆใน 12 เมือง ทั้งในประเทศเยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น โมร็อกโก ตุนิเซีย และ กรุงอาบูดาบี ศูนย์กลางของสายการบินเอทิฮัด

ผู้สมัครที่สนใจเข้าร่วมในวันรับสมัคร และเป็นส่วนหนึ่งของสายการบินเจ้าของรางวัลอย่างสายการบินเอทิฮัด ในทีมงานลูกเรือ ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม เซฟบนเครื่องบิน กรูณาลงทะเบียนล่วงหน้าโดยเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.etihad.com/cabincrewrecruitment

ออบेरย์ ไรต์ รองประธานฝ่ายบริการลูกค้าของสายการบินเอทิฮัดกล่าวว่า “เพื่อเป็นการสนับสนุนการเติบโตอย่างรวดเร็วของสายการบิน เราจึงเดินทางเป็นเจ้าภาพจัดการรับสมัครขึ้นในประเทศต่างๆ ซึ่งถือเป็นตลาดที่มีความสำคัญทางกลยุทธ์ของสายการบิน”

“ในแต่ละเมือง เราจะเชิญผู้สมัครมากความสามารถโดดเด่นด้านการบริการถึง 200 คน เพื่อจะเข้าร่วมกิจกรรมสัมภาษณ์กับเราในวันรับสมัคร

“เราหวังที่จะเชิญชวนและสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถและกระตือรือร้น มุ่งมั่นและทุ่มเทในการให้บริการที่นำโดดเด่นมาเป็นส่วนหนึ่งของเรา”

“ทีมงานลูกเรือของเราเป็นทีมงานที่รวบรวมบุคลากรไว้มากกว่า 115 สัญชาติ ซึ่งยังได้รับประโยชน์ต่างๆจากการฝึกอบรมและการพัฒนา พร้อมกับโอกาสเติบโตในการทำงานอีกมากมายและประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆที่เกิดขึ้นใน

สหรัฐอเมริกา” ไรต์ กล่าว

ผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จ จะได้เข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรมที่ครอบคลุมในกรุงอาบูดาบี ซึ่งรวมถึงทุกแง่มุมของความปลอดภัยในห้องโดยสารและการให้บริการต่างๆ โดยการฝึกอบรมจะดำเนินการที่ ศูนย์ฝึกอบรมที่ล้ำสมัยของสายการบินเอทิฮัด

ลูกเรือจะได้รับสวัสดิการต่างๆ ของบริษัท รวมไปถึงประกันสุขภาพ การเดินทาง ชุดยูนิฟอร์ม และที่พักพร้อมการตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ครบชุด ซึ่งทั้งหมดจัดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สดชื่นและมีชีวิตชีวาของกรุงอาบูดาบี เมืองหลวงของยูเออี

กรุงอาบูดาบีเป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อนชั้นนำระดับโลก ทั้งด้านกีฬาและกิจกรรมความบันเทิงต่างๆ รวมถึง เกาะยาส (Yas Island) ซึ่งเป็นย่านที่ได้รับความนิยม สนามกีฬาเซียด สปอร์ต ซิตี้ (Zayed Sports City) และร้านอาหารชื่อดังระดับโลกของเชลเบรดีเชฟ เช่น มาร์โก ปีแอร์ ไวท์ (Marco Pierre White) และแกรี่ โรดส์ (Gary Rhodes)

สายการบินเอทิฮัดได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมายในด้านต่างๆตลอดหลายปีที่ผ่านมา อาทิ สายการบินชั้นนำระดับโลก (World’s Leading Airline) เฟิร์สคลาสชั้นนำระดับโลก (World’s Leading First Class) และลูกเรือสายการบินชั้นนำระดับโลก (World’s Leading Airline Cabin Crew) ที่งานเวิลด์ ทราเวล อวอร์ด (World Travel Awards) ซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ปี 2556 ที่ผ่านมา ในกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์